

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
 เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๘
 พุทธศาสนาเรารักษามาตั้งแต่วันบวช

ก่อนจ้งหัน

มายังไงกันพระเหล่านี้ ไม่มีจ้งจ้อ ไม่มีสติจ้งจ้อ สั่งอะไรๆ ให้เคลื่อนคลาดเลอะเทอะไปหมด วันนี้เลอะไปหมดเลย สั่งจุดไหนๆ ถูกต้องๆ นั้นละท่านฆ่ากิเลสท่านฆ่าอย่างนั้น จ้งจ้อต่อเนื่องกันโดยลำดับลำดับ มาเลอะๆ เทอะๆ ไม่ได้นะ นี่ละที่ภาวนาไม่ได้เรื่องได้ราว ให้เห็นอย่างนี้เอง เลอะเทอะไปหมด เรื่องประมวลทั้งหมดประมวลลงเพื่อฆ่ากิเลส กิเลสมันฉลาดแหลมคมขนาดไหน มาทำอย่างนี้เข้ากันไม่ได้ กิเลสเอาไปกินเลี้ยงหมด พระในวัด ๓๑ องค์นี้ถูกกิเลสกินเลี้ยงทั้งหมดวันนี้ เลอะเทอะไปหมดเลย เป็นยังไง มาปฏิบัติ ยังไงไม่ได้เรื่องได้ราว

สิ่งทั้งหมดที่สอนเหล่านี้สอนลงเพื่อฆ่ากิเลส เพราะกิเลสนี้แหลมคมครอบโลกธาตุไม่เอาจริงจ้งๆ ไม่ทัน แล้วฆ่าไม่ได้นะ พุดจ้งๆ นี่แทบสลับสไลเฉียดกันมาตลอดเวลากับการฆ่ากิเลส ใช้สติปัญญา ความอดสำหรับพยายาม ความอดความทนทุกอย่างทุ่มลงเพื่อกิเลสๆ จะมาหละหละอย่างนี้ไม่ได้ กิเลสกินโต๊ะหมดพระเหล่านี้ พวกพระกิเลสกินโต๊ะกินเลี้ยงกันเลยแหละวันนี้ ให้เห็นเสียวันนี้พระเคลื่อนคลาด มันเป็นอย่างนี้ แล้วพวกญาติโยมก็ให้ดูเอา ดูตัวอย่างเอา การทำความดีต้องเป็นอย่างนั้น มาหละๆ หละๆ ไม่ได้ การฆ่าสิ่งที่ชั่วช้ำลามกก็ต้องแบบเดียวกัน

จ้งจ้งบ้างซิ มาหละๆ หละๆ ไต้ยังงี้ นี่สงสารหมู่เพื่อนหลังไหลมาเต็มบ้านเต็มเมือง มีอะไร ออกจากหัวใจดวงนี้ที่เอาจ้งเอาจ้งทุกอย่าง ฆ่ากิเลสตัวมหากภัยในวิภูวนออกได้แล้ว แล้วคนนั้นก็รู้มมาคนนี้ก็รู้มมา มากี่มาชี้ต่อหน้าต่อตาเราให้เห็นด้วยความเลอะเทอะใช้ไม่ได้นะ มันเหลวไหลนี่ เป็นยังไง นิสัยนี้มันเคยฝึ่งจิตใจมา ต่อหน้าครูบาอาจารย์ก็มาชี้รดหน้าผากครูบาอาจารย์อีกด้วยความหละหละโลเลไม่เอาไหน จำให้ตีทุกคนนะ

ทุกสิ่งทุกอย่างเราสั่งอะไรเราจะติดตามๆ ทุกอย่างนั้นแหละ ไม่ได้มาหละหละหละ มาทำหละหละๆ อย่างนี้ไม่ได้นะ เฮ้อ พระปฏิบัติเท่าไรๆ ไม่ได้เรื่องได้ราว มันจะได้อะไรก็มันเป็นเป็นอย่างนี้ ไม่ได้มีจ้งมีจ้งอะไรเลย พุดเพียงเท่านั้นเราสลดสังเวชนะ เรื่องวิภูทุกข์ กิเลสมันสร้างกองทุกข์ให้สัตว์โลกจนเข็ด ฟังชีนะ จิตถ้าเสื่อมคราวนี้แล้วเราต้องตาย ฟังชีนะ เข็ดขนาดไหนกับกิเลส แล้วยังจะมาชี้ต่อหน้าต่อตาให้เราเห็นต่อหน้า แหม ดูไม่ได้ นะพระเณรทั้งหลาย มันเลอะเทอะไปหมด

ไปที่ไหน ๆ ดีไม่ดีเอาชื่อเอาเสียงครูบาอาจารย์ไปอวด อยู่กับครูบาอาจารย์องค์นั้น มาองค์นี้มา ออกมานี้เหมือนหนึ่งว่าความสง่าราศีแพรวพราว ๆ เต็มตัว มีแต่ความโอ้อวด ความจริงจิงไม่มีในใจ มาจากอาจารย์องค์นั้นอาจารย์องค์นี้ ฟังพิตมาใหม่ ๆ ใครอยากเฉลียวฉลาดอยากฆ่ากิเลส มาหาอาตมานี้ ฟังมาจากครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ ฟังพิตมาใหม่ยังไม่ได้ทดลองเครื่อง ใครมาให้ทดลองเครื่องเสียหน่อยวันนี้ มันเป็นอย่างนั้นนะมหาครูบาอาจารย์ แล้วเอาชื่อครูบาอาจารย์ไปอวดเต็มบ้านเต็มเมือง ตัวเองเหลว ยิ่งกว่าชี้ใช้ได้อะไร อย่างมาเหลวให้เห็นอยู่วันนี้ละ เลอะ ๆ เทอะ ๆ หมดพระเหล่านี้ละ เป็นยังงี้ จำให้ตื่นนะที่มาศึกษาอยู่ที่นี่ อย่ามาชี้ใส่หน้าผากเรานะ มันสลดสังเวชเห็นความเลอะเทอะของพระไม่เอาไหน ให้พร

หลังจ้งหัน

พระองค์หนึ่งท่านไปบิณฑบาต กิเลสตัวหนึ่งมันขึ้นมา เออ วันนี้ประชาชนเขาจะเอาอาหารประณีตบรรจงอะไรใส่บาตรให้เราละ ท่านนั้นแหละ สติที่จ่ออยู่ในนั้น เหนอ ยังไม่ถึงไหนมันไปก่อนแล้ว เรายังไม่ได้ไปไหนกิเลสมันไปก่อนแล้ว ประชาชนเขาจะเอาอาหารประณีตบรรจงอะไรใส่บาตรให้เรา น้ำ ท่านนั้นแหละ มันปรุงขึ้นมา นี่ยังไม่ได้ถึงไหนมันไปก่อนเจ้าของแล้วหรือ ถ้าเก่งไป ท่านเลยเปลื้องผ้าทันทีไม่ไปบิณฑบาตนะหยุดเลย เออ ถ้าอยากได้สมใจมันก็ให้มันไป เราไม่พาไป ตกลงวันนั้นกิเลสเลยไม่ได้สะแตก พระท่านเสวยธรรม มันต่างกันนะ

วันหลังจ่อกันแล้ว นั่นเห็นไหมละ ท่านผู้จะฆ่ากิเลส วันหลังจ่อกันแล้วคอยดู ครองผ้ามานี้มันจะไปหาอาหารที่ไหนก่อนเรา โอ้ย หมอบเลย ดูกันอยู่ ท่านจึงพาไปบิณฑบาตมาฉัน ถ้าหากว่ามันคิดอย่างนั้นอีกหยุดอีก นั่นเห็นไหมละ เอ้า ตาย นั่นละท่านฆ่ากิเลส มีในตำราณี ได้เอามาคิด เออ นี่ท่านผู้ฆ่ากิเลสท่านฆ่าอย่างนี้ มาเห็นโลเลโลกเลกอย่างนี้ไม่ได้ นะ มาโลเลโลกเลก เหลาะ ๆ แหละ ๆ ไม่ได้นะ มันต้องจริงกับกิเลส

เช่นอย่างนั่งตลอดรุ่ง วันนั้นจิตจะออกไปไหนไม่ได้เลยจากภายใน บังคับทั้งจิตจะคิดออกไปไหนไม่ได้ บังคับทั้งให้ต่อสู้กับทุกขเวทนา และแก้ทุกขเวทนาด้วยวิธีการต่าง ๆ สติปัญญาเป็นสำคัญหมุนตัวเลย จิตจะคิดออกไปไหนก็ไม่ได้ด้วย สู้กันกับทุกขเวทนาเป็นยังงี้ ๆ บ้างเอาอีก นี่เราพูดถึงเรื่องกิเลสนี้มันแหลมคม มันแหลมจริง ๆ คมจริง ๆ ดังที่พระท่านครองผ้าจะไปบิณฑบาต มันไปเอามาก่อนแล้ว เห็นไหมละ มันเร็วไหม วันนี้ประชาชนเขาจะเอาอาหารประณีตบรรจงอะไรใส่บาตรให้เราบ้างน้ำ ทางนี้ก็สติอยู่ด้วยกัน เหนอ ยังไม่ไปมันไปหาเอาก่อนแล้ว เออ ถ้าเก่งไปหากินเอง เราไม่พาไป เปลื้องผ้าทันทีเลย ครองผ้ากำลังจะไปบิณฑบาต เปลื้องผ้าปุ๊บไม่เอา เออ วันหลังเป็นอีกเอาอีก ถ้าเป็นอีกเอาอีก ตายเลย นั่นเห็นไหมท่านว่า ถ้าเป็นอย่างนี้เอาอีกเอาจนตาย ไม่ยอมให้กิน นั่นเห็นไหม

ละ ในตำรา มี เป็นคติเพื่อสอนเรานั้นเอง ไม่งั้นท่านจะเขียนไว้ทำไม ท่านเขียนเพื่อสอนพวกเราทั้งหลายนั่นเอง ผู้ฆ่ากิเลสท่านฆ่าแบบนี้ให้ดูเอา ความหมายว่านั้น

สติทันกัน ความจริงจิ่งทันกันๆ เป็นอย่างนั้นนะ เราได้เอามาใช้เต็มกำลังของเราแล้ว เพราะฉะนั้นเราถึงพูดได้ทุกอย่าง การฆ่ากิเลสในชีวิตของพระได้เห็นชัดเจนเวลาขึ้นเวทีกัน เวลาอยู่ธรรมดาก็อยู่ เวลาเรียนหนังสือเขาเป็นลิงก็เป็นที่ไปด้วยกัน เขาเป็นลิงเป็นค่างบ้างชะนีก็เป็นไปด้วยกัน กิริยาเป็นไปด้วยกัน แต่เรื่องภาวนาอยู่ภายในนี้ไม่ให้พระเณรด้วยกันรู้นะ เพราะพวกนี้มันเหมือนลิง อันนี้ก็เช่นแขนซ้ายแขนขวา จะไปว่าอะไรผิดอะไร ถูกก็ว่าไม่ได้

ตีแขนซ้าย แขนซ้ายก็เจ็บ แขนขวาไปตีแขนซ้าย แขนซ้ายก็เจ็บ เอาแขนซ้ายมาตีแขนขวา แขนขวาก็เจ็บ ก็แขนของเราคนเดียวนั้นแหละ อันนี้ก็พวกเดียวกันมันเหมือนลิงเหมือนค่าง เอาผิดเอาถูกกับใครไม่ได้ ไปเดินจงกรมให้เขาเห็นไม่ได้นะพวกเดียวกัน มันพูดหยอกเล่นกันนั้นแหละ พอเห็นเดินจงกรม มันก็ว่าทำอะไร ไอ้เราก็เชื่อ ว่าเดินจงกรมหือ จะไปสวรรค์นิพพานเดี๋ยวนี้หรือ เดี่ยวๆ รอเสียก่อนนะ ให้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยไปด้วยกัน มันว่าอย่างนั้น นี่เห็นไหมล่ะพวกเดียวกัน แล้วจะไปเอาผิดเอาถูกกับมันได้ยังไง ก็พวกเดียวกัน

คราวหลังต้องหลบฉากใหม่ เวลาเดินจงกรมตึกๆ หยุดเรียนหนังสือแล้วลงมาเดินทำอะไร โอ้ เปลี่ยนบรรยากาศละซิ นั่งดูหนังสือนานเหนื่อย ต้องเปลี่ยนบรรยากาศบ้างซิ จะบอกว่าเดินจงกรมไม่ได้นะ พอว่าเปลี่ยนบรรยากาศเรื่องก็ผ่านไป ก็อย่างนั้น เวลาที่เรียนกิริยาภายนอกเขาเป็นลิงก็เป็นที่ไปด้วยกัน เขาเป็นอะไรก็เป็นที่ไปด้วยกันไปกิริยาภายนอก พวกเดียวกันจะว่าไง ภายในไม่ให้เห็นด้วย พูดตามความจริงเลยการภาวนา เราไม่ให้พระเณรทั้งหลายที่เรียนอยู่ด้วยกันไม่ว่าสำนักใด เราไม่เคยพูดให้ได้ยินเลย ไม่มี เงียบ การภาวนาเดินจงกรมอย่างนี้ไม่ให้รู้เลย พอเจอก็แก้อย่างนั้นไปเสีย ภายในของเราไม่ให้รู้

เคยทำมาแล้วนะที่พูดนี้ ไอ้เราก็เชื่อๆ พอเขาว่าทำอะไร เราก็บอกว่าเดินจงกรมเราเชื่อ หือ จะไปสวรรค์นิพพานเดี๋ยวนี้หรือ เดี่ยวรอเสียก่อนนะ ให้เรียนจบแล้วค่อยไปด้วยกัน โอ้ เราเชื่อแล้วนั้น พวกเดียวกันจะไปว่าอะไรผิดถูกกับมันไม่ได้ พวกเดียวกันเหมือนแขนซ้ายแขนขวา ทีนี้เราก็ต้องแก้ไขใหม่

เห็นไหมล่ะเมื่อเข้านี้สิ่ง เคลื่อน นั้นเห็นไหมล่ะ มาโลเลให้เห็นต่อหน้าได้หรือ สิ่งอะไรจับตืดๆ ตลอด ตามดูผลๆ ไม่ใช่สักแต่ว่าสั่งสักแต่ว่าสอน ไม่เอา สั่งสอนจริงๆ เอาจริงๆ เช่นอย่างพระที่มาอยู่ที่นี่ไม่ควรรับไม้รับ คืดดูซิพระฝรั่งมาขออยู่กับเราตั้งห้าหน ฟังซิ ท่านก็จริงของท่าน เมื่อเห็นเหตุผลนั้นแล้วเราก็อโนโลม อย่างนั้น ไม่ใช่จะรับสุมสุมหัว แต่เวลานี้ทุกวันนี้เลอะเทอะไปหมดแล้วนะ เราก็อไม่ค่อยได้สนใจกับพระกับเณร ก็มอบให้หัว

หน้าที่รองเราลงไปดูแล เห็นควรยังงไม่ควรงงที่จะรับหรือไม่รับ เราไม่เอาไหนแล้ว เตียวนี้ ตั้งแต่เกี่ยวข้องกับภายนอกก็หนักพอแล้ว ยิ่งเกี่ยวกับชาติศาสนารวมกันอยู่ที่นี่ ก็มาอยู่ในหัวอกนี้หมด จะไม่หนักได้ยังไง การแนะนำสั่งสอนก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ว่าเลอะๆ เทอะๆ ก็ไม่ผิด ทุกวันนี้เลอะๆ เทอะๆ ทั้งๆ ที่ไม่มีเจตนา มันก็เป็นของมัน เลอะๆ เทอะๆ ไปหมด

แต่ก่อนเขาร่ำลือแหละวัดป่าบ้านตาด ว่าอาจารย์มหาบัวดูๆ ก็เป็นจริง พอพูดเรื่องนี้ก็ระลึกถึงท่านอาจารย์ฝั้น หมูชายปืมเรานี้แหละเราไม่ได้ลืม เขาไปหาท่านอาจารย์ฝั้นไม่ค่อยมาที่นี่ เราก็ไม่เคยสนใจกับใคร มีแต่กับพระกับเณรเคร่งครัด อยู่ๆ ท่านก็ถามขึ้นมา วัดป่าบ้านตาด ท่านมหาบัว ได้ไปเยี่ยมท่านหรือเปล่าละ ท่านอาจารย์ฝั้นนิสัยท่านสุภาพ บรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็มีท่านอาจารย์ฝั้นที่นิสัยสุภาพที่สุด ทางนี้ก็ตอบท่าน ก็ตอบแบบซุ่มๆ ละซี ว่าตามความรู้สึก วัดป่าบ้านตาด ท่านมหาบัว ได้ไปเยี่ยมท่านหรือยังละ ได้ไปหาท่านไหม ท่านว่าอย่างนี้ ว่าท่านดู ท่านอาจารย์มหาบัวท่านดู เลยไม่กล้าไป

พอว่าอย่างนั้นท่านขึ้นใหม่เลยนะ เหอ ขึ้นมาเลยทันที เหอ ท่านมหาบัวดูหรือๆ ย้ำเข้าเลยทีนี่นะ จากนั้นท่านก็ว่า ไปหนาๆ เลยเทียว ทือ พระดูอย่างท่านมหาบัวมีที่ไหนไปหาซินะ จี้เข้าๆ ไปหนา ทั้งไล่ทั้งจี้ ก็พอดีหลังจากนั้นท่านก็มรณภาพไป ก็เข้ามาในวัดนี้แต่เช้า แต่เราไม่เคยถือเรื่องของโลก จนกระทั่งจวนแก่จะจากไปละมั้งหมู มาอยู่ที่นี่ก็ปีก็เดือน จนกระทั่งพูดไปเรื่องไปสัมผัสละซี สัมผัสเรื่องดูเรื่องดำ ที่สวนแสงธรรมเราไม่ลืมนะ ไปสัมผัสกับเรื่องดูเรื่องดำ ไหนละหมู แต่ก่อนว่าไปหาอาจารย์มหาบัวท่านดู แล้วเป็นยังไงมาอยู่ที่นี่ก็ปีก็เดือนแล้ว ดูหรือไม่ดู เป็นยังไงละ แะๆ มันเป็นน้ำเป็นเนื้ออันเดียวกันแล้วเลยลืม

เราไม่ลืมพอไปสัมผัสปีบ ไหนอาจารย์มหาบัวดู แล้วเป็นยังไง แะๆ ก็เป็นอย่างนั้นแล้ว คือดูเป็นธรรมทั้งนั้น เราพูดจริงๆ ไม่มีกิเลสเข้ามาแทรก จะดูจะเด็ดขนาดไหน เป็นธรรมล้วนๆ ออกเลย กิเลสไม่มี พ่อแม่ครูจารย์มันว่าดูๆ ก็แบบเดียวกัน แต่เราไม่เหมือนใครละซี ไม่เหมือนใครง่าย ๆ พอพระท่านเล่าให้ฟังว่าท่านดู ไหนๆ ได้ทราบว่าคุณดูมากใช้ไหม โหย ใช้ ออย่าว่าแต่ดู ควรไล่ท่านขับไล่ทันทีเลย นั้นละแทนที่จะเป็นผลลบให้กลัวท่านกลับไม่ละ นี่ละอาจารย์ของเรา เห็นไหม ครูบาอาจารย์ขนาดนี้ ชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่เราเป็นเด็กจนกระทั่งปานนี้ จะดูจะดำขับไล่ไล่ส่งใครอย่างหาเหตุผลไม่ได้นี่เป็นไปไม่ได้ บอกว่านี่ละอาจารย์ของเราขึ้นทันที เป็นผลบวกไปเสียไม่เป็นผลลบนะ

อ้าว เป็นยังไงให้เราไปดูเองเป็นพยานเอง ควรดูดำว่ากล่าวหรือควรขับไล่ไล่ส่ง เอ เราเป็นพยาน อยู่ได้สามวันเตรียมตัวไปเลยเรา อย่างนั้นนะ ครั้นไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ท่านดูตรงไหนๆ โอ้ย มีแต่ความถูกต้องๆ พอพูดอย่างนี้ก็เคยเล่าให้ญาติโยมฟัง

แล้วมัน วันนั้นเราเป็นบ้า คือปิดกวาดนี้เหมือนพระทั้งหลาย ข้อวัตรปฏิบัติเหมือนพระทั้งหลายเลย ดีไม่ดีไม่ทันเรา วันนั้นมันเชื่อซาอะไร เรามาดูนาฬิกาว่ามันเลยเวลาไป นัดกันสี่โมงปิดกวาด เราดูนาฬิกามันเลยเวลาไปตั้ง ๒๐ นาทีแล้ว เราดูแบบบ้าของเราเนะ โอ๊ยตายได้เวลาแล้ว ปูบปู้บลงปิดกวาดออกมาชื่อนั้น ยังไม่เห็นพระเณรปิดกวาดเลย เราปิดกวาดบริเวณที่พักของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมา ยังไม่เห็นพระเณรปิดกวาด

พอออกมาเห็นเณรจรวด มันเป็นเณรตอนนั้น เณรๆ ขึ้นเลย พระวัดนี้มันตายกันหมดแล้วเหอ นั้นเห็นไหม ใครจะมากุสลาใคร พระวัดนี้มันตายกันหมดแล้วเหอ ถึงเวลาแล้วทำไมยังไม่เห็นใครมาปิดกวาดเลย เหอ มันตายกันหมดแล้วเหอ ใครจะมากุสลาใคร ดูอย่างเด็ดด้วยนะ นี่ยังไม่แล้วนะจะเอากันอย่างหนัก ควรไล่หนีจากวัดให้หมดจะไล่หมดเลย ของหยาบๆ อย่างนี้ทำไมจึงต้องให้บอกให้สั่งเสียให้เคลื่อนคลาด เราว่า เณรนั้นคงรำคาญ เห็นเรากวาดออกมานั้นแกก็เลยถือไม้กวาดออกไปกวาด ก็จีเณรละซี ขนบใหญ่เลย แกคงรำคาญก็เลยเอาไม้กวาดไปกวาด เราก้ขนบแก ถึงเวลาแล้วมันเป็นอย่างนี้ยังไม่เห็นใครมาปิดกวาด มันตายกันหมดทั้งวัดเหอ แล้วใครจะกุสลาใคร

เณรตอบว่า มันฟังได้ ๓ โมง ๒๐ นาที หือๆ ขึ้นเลย นั้นเห็นไหมละ นาฬิกาฟังได้ ๓ โมง ๒๐ นาที หือ อย่างนั้นหยุดๆ ขึ้นทันทีเลยเรา หยุดๆ มันจะเป็นบ้าด้วยกันทั้งวัด เราจะไปแก้บ้าของเรา บอกพระอย่ามากวาดเดี่ยวจะเป็นบ้ากันทั้งวัด เราจะไปแก้บ้าเรา เดินกลับ ก็อย่างนั้นซี เณรคงจะหัวเราะ คงจะเล่าให้พระฟัง มาเหมือนฟ้าดินถล่มแผ่นดินผางๆ มา พอว่าอย่างนั้นก็บอกให้พระเลิกทั้งหมด เดี่ยวจะมาเป็นบ้ากับเราทั้งวัด เราจะไปแก้บ้าเรา กลับปูบไปเลย นั้นซีเหตุผล เข้าใจไหมละ เป็นเสียงฟ้าดินถล่มออกมา แผ่นพระเผาพระทั้งวัด พอทราบที่เราผิดเท่านั้น บอกพระให้หยุดทั้งวัด เราจะไปแก้บ้าเรา เดินก็ๆ เข้าไป เณรนั้นคงจะหัวเราะ แล้วคงจะเล่าให้พระฟัง นั้นเห็นไหมเหตุผล ต้องอย่างนั้นซี

นี่เราพูดถึงมีเหตุผล ลงขนาดนั้นธรรมดาโลกกิเลสมันไม่ยอมลงง่ายๆ นะ จะมีทางออกได้ นี่ไม่ออก ผิดบอกว่าผิด บอกให้หยุด ไม่งั้นมันจะมาเป็นบ้ากันทั้งวัด เราจะไปแก้บ้าเรา เดินก็ๆ กลับเลย ง่ายนิดเดียวธรรม ไม่มีอะไร เราไม่ลืม ถ้าไม่อย่างนั้นยังจะเอากันอีกนะ ถ้าเคลื่อน ประชุมพระทั้งวัดเลย ของเล่นเมื่อไร จะไล่หนีหมดเลย แต่นี่พระท่านยังให้อภัยเราไม่ได้ไล่เราหนีจากวัด เรายังจะเอาจริงๆ ถ้าเคลื่อนขนาดนั้นแล้วเอาไว้อย่างนี้ ของหยาบๆ อย่างนี้จำกันได้อยู่ ทำไมมาเคลื่อนคลาดต่อหน้าต่อตาให้เห็นชัดเจน ยังดีพระเณรท่านยังให้อภัยเรา ไม่ไล่เราหนีจากวัด

นี่ละธรรมฟังเอาซิ ท่านทั้งหลายฟังเอา เพราะฉะนั้นการเทศน์สอนประชาชนพระเณรตลอดทั่วประเทศ เราจะไม่มีแง่ของกิเลสเข้ามาแทรกเลย ไม่ว่าผิดถูกหนักเบาขนาด

ไหน เราจะพูดเป็นธรรมล้วนๆ ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูกไปเลย เป็นอื่นไปไม่ได้เรื่องธรรม คอขาดขาดไปเลย เราไม่เคยสงสัยว่าเทศน์นี้อิงกิเลสเข้าไปดูตัวว่ากล่าวคนอื่นหรือใครๆ เราไม่เคยมี เป็นธรรมล้วนๆ ตลอดไป เพราะฉะนั้นการเทศน์ว่าการจะนิมนต์ออ่อนหวานหรือจะเด็ดเดี่ยวขนาดไหน เรียกว่าถูกต้องแล้วๆ เหมือนเขาตากไม้ ไม้ที่เรียบๆ เขาก็ตากไปเรียบๆ ที่ไหนที่มันคดงอมากเขาก็ตากหนักมือ อันนี้ควรเน้นหนักก็เน้นหนัก เพราะเขาตากไม้เขาจะตากไม้ให้ดี เขาไม่ทำไม้ให้เสียนี้ะ ตรงไหนที่มันคดงอมากเขาก็ตากมาก ตัดให้มันตรง

อันนี้การแนะนำสั่งสอนไม่ว่าหนักว่าเบา ก็เหมือนเขาตากไม้นั่นเอง เพื่อทำคนให้ดีทั้งนั้น เราจึงไม่สงสัยในการแนะนำสั่งสอน จะออกแบบไหนก็ตามเป็นธรรมล้วนๆ เลยไม่สงสัย ในการแสดงออกของเราเราไม่สงสัย ดังที่พูดเมื่อสองสามวันนี้ อย่างที่ว่าจะมีกฎเพศฆาตมาบังคับพระอยู่ในป่าให้เข้ามาในบ้าน ทางนี้เอาหัวออกเลย เอาคอออกเลยทันที เห็นไหมละ อย่างนั้นละ จริงด้วยนะไม่ใช่ธรรมดา จะให้เลือดของพระกรรมฐานนี้รอดอยู่ในป่าในเขา จะไม่ให้ออกมาข้างนอกเป็นอันตราย รายเดี๋ยวก็ไม่ออกมา เอา ตายด้วยกันเลย อย่างนั้นละ เพราะมันผิดธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่าให้อภัยกันไม่ได้เลย ผิดขนาดนั้น เพราะฉะนั้นจึงรับกันอย่างหนักขนาดนั้น คอขาดเลย

เราเป็นเจ้าของสมบัติคือพุทธศาสนา เรายุติมาตั้งแต่วันบวช เราจะยอมให้สิ่งเลวร้ายทั้งหลายมาทำลายต่อหน้าต่อตาเราได้หรือ มันก็ต้องขัดกันซี ตั้งแต่หมดแดงมันยังสู้ยังบอกแล้วนี่ เห็นไหมละ นั่นละความจริง ธรรมเป็นอย่างนั้น ควรเด็ดเด็ด เด็ดเพื่อธรรมเด็ดเพื่อดี ถ้าเด็ดเพื่อกิเลสขาดสะบั้นไปเลย เป็นเถาเป็นถ่านไปหมด เด็ดธรรมะมีแต่ดีทั้งนั้น

ผู้กำกับ ที่หลวงตากว่า พิมพ์ไทย เขาเอามาลงครับ เป็นหนังสือพิมพ์ไทย ประจำวันจันทร์ที่ 21 ก.พ.48 หัวข้อ **อย่าให้ต้องเลือดนองแผ่นดิน**

ครับ..ตามที่อาจารย์ประสิทธิ์ บุตรศรี อนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ วุฒิสภา ได้กล่าวกับ “พิมพ์ไทย” ว่า อยากจะเรียกร้องให้ประชาชนคนไทยได้ออกมาร่วมกันตรวจสอบร่าง พรบ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ..... ซึ่งดำเนินการยกร่างโดยนายมีชัย ฤชุพันธ์ ในความเห็นชอบและอนุมัติร่างผ่านเข้าครม.โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ขอให้ร่างฉบับนี้ออกมาทางกันให้เห็นแบบจะจะแล้วร่วมพิจารณากันว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะเห็นด้วยกับร่างฉบับนี้หรือไม่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิและเสรีภาพแก่คนไทยทุกคนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการดำเนินการใด ๆ ของรัฐบาล

บทบัญญัติของร่างฉบับนี้ในมาตรา 30 เมื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตคุ้มครองและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีกฎหมายเดิมคุ้มครองอยู่แล้ว ให้การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเดิม ต้องสอดคล้องกับแผนและแนวทางในการดำเนินการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ

วรรคสอง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการ (ภายใต้อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร) และเจ้าหน้าที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีอำนาจเข้าไปครอบครอง พัฒนาหรือใช้ประโยชน์ หรือจัดหาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (น่าจะหมายถึงการหาทรัพยากรของชาติด้วย) เขตคุ้มครองและรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตอุทยานแห่งชาติได้ตามความจำเป็น (ไม่มีขอบเขต) แต่ต้องไม่ทำให้สภาพแห่งป่าดังกล่าวต้องเสียหายจนเกินสมควร....

ในมาตรานี้แสดงให้เห็นว่า ได้เปิดทางให้คณะบุคคลที่เกิดจากร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากเขตอุทยาน เขตคุ้มครองและรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้มีอำนาจทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านั้นได้ แต่ต้องไม่ทำให้เสียหายจนเกินสมควร คำว่าเกินสมควรหรือไม่เกินสมควรมีอะไรมาเป็นตัวกำหนด กฎเกณฑ์ครับ..?

พระแม่ฟ้าแห่งแผ่นดิน พระองค์ท่านทรงห่วงแหนแหล่งต้นน้ำลำธาร ทรงมีพระราชเสาวนีย์หลายครั้ง เพื่อให้ปวงชนทั้งหลายได้มีส่วนช่วยกันอนุรักษ์และร่วมกันปลูกป่า รักษาพันธุ์สัตว์ป่าและแหล่งต้นน้ำลำธาร ดังโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เป็นต้น

ผู้วางแผนดำเนินการยกร่าง พรบ.เขตเศรษฐกิจ พ.ศ..... ฉบับนี้เป็นใคร? มีความคิดพิเรนอย่างไร? ถึงจะเอาสาธารณสมบัติของชาติของแผ่นดินเหล่านี้มาให้นักลงทุนและชาวต่างชาติถลุงและค้ากำไร แล้วนำเงินไทยออกนอกประเทศ ?

พื้นที่ใดเมื่อประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเขตประกอบการเสรีแล้ว (เขาจะเอาพื้นที่ตรงไหนก็ได้โดยไม่มีการยกเว้น) ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไป เข้าไปประกอบกิจการ หรือเข้าไปอยู่อาศัยโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษต้องจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับ นับเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อเหยียบหัวคนทั้งประเทศ

ครั้นเมื่อพระรูดงค์ท่านต้องจาริกอรอนแรมเข้าไปปฏิบัติธุดงค์วัตรในผืนป่านั้น ๆ ซึ่งท่านอาจต้องเข้าไปพำนักอยู่ตามโคนไม้ เจริญผา ป่ารก เป็นการชั่วคราว พระคุณเจ้าเหล่านั้นมิต้องถูกถอดผ้าเหลืองยึดตัวเข้าคุกหมดหรือครับ ?

เมื่อเช้าของวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ หลวงตาท่านถึงกับหลังน้ำตาเทศน์ออกมา ว่า ขอให้นายกฯ ผู้เป็นศิษย์ถอดกฎหมายเหล่านี้ออกให้หมด อย่าให้ต้องเลือดนองแผ่นดิน

ณ. หนูแก้ว

หลวงตา คือเราฝากไปหานายกฯใช้ไหม (ว่าถอดกฎหมายฉบับนี้ออกให้หมด) ออกให้หมด อย่าให้เลือดนองแผ่นดิน อันนี้ก็ครบไปหมดแล้ว แล้วเรื่องก็ชำระไปหมดแล้วใช้ไหม (อันนั้นเกี่ยวกับคุณสุวิทย์ คุณกิตติ อีกกระทรวงหนึ่ง อันนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ยังไม่เรียบริ้อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ตามความเข้าใจของประชาชนทั่วไป) ประชาชนก็จะเป็นใคร ก็เป็นลูกชาวพุทธ ลูกชาวพุทธมันทั่วประเทศไทยเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเพชรฆาตสองสามตัวนี้วางใจ เข้าใจไหม เพชรฆาตสังหารศาสนาเอาให้هلكเหลว ไม่มีเหลือเลย

เพราะฉะนั้นที่บอกให้ไปหานายกฯจึงเหมาะสมแล้วว่า ขอให้นายกฯสั่งเลิกให้หมด อย่าให้เห็นเลือดนองแผ่นดิน ถ้าไม่สั่งเลิกเลือดจะนองแผ่นดิน เลือดของพระกรรมฐาน ตั้งแต่หลวงตาบัวลงไปจะนองแผ่นดิน นองอยู่ในป่าในเขา ในถ้ำเงื่อมผา จะไม่นองออกมาข้างนอก จะถูกเขาขับไล่ไสส่งไปไหนเขาจะฆ่าก็ให้เลือดนองอยู่ในนั้น ไม่ยอมออกมา เข้าใจไหมละ นี่คือหลักพระพุทธศาสนาโดยตรง ท่านดำเนินตามนี้ ไม่มีใครจะมีสิทธิมีอำนาจนอกจากเพชรฆาต ตั้งใจมาฆ่าด้วยอำนาจปา เกื่อนๆ เท่านั้น อย่างอื่นไม่มี เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ยอมออกมา ท่านปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธเจ้า นี่ไม่ใช่โอวาทของพระพุทธเจ้า นี่โอวาทเพชรฆาตสังหารศาสนาต่างหาก ด้วยเหตุนี้ท่านจึงไม่ยอม

นี่ละเรื่องราวเป็นอย่างนี้ ถ้าฝืนออกมาอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ ไม่เป็นอย่างอื่น หลวงตาบัวคอขาดเป็นคนหนึ่งเลย ไม่ยอมถอย บูชาพระพุทธเจ้าดีกว่าที่จะบูชาเพชรฆาตที่ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ยอมทำตาม พวกกันเข้าใจไม่ใช่หรือ ถ้าเรื่องนี้ไม่สงบเรื่องนี่ยังขึ้นมาอีกก็จะเอากันตรงแนวตามนี้เลย เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ คือหลักพุทธศาสนาแท้ๆ เป็นอย่างที่ท่านดำเนินมา ดังที่เคยพูดแล้วเมื่อสองสามวันผ่านมานี้เราก็ออกหมด ทุกสิ่งทุกอย่างออกหมดแล้ว วันนี้จึงพูดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง ก็ไม่เห็นมีอะไร

ผู้กำกับ ณ หนูแก้วเขาก็เขียนอีก เนื่องจากทีวีช่อง ๓ เอาไปออก จากหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยวันนี้ ขึ้นว่า เรื่องเหล่านี้ผู้ชมเมา

ผมคนหนึ่งละที่ติดตามชมรายการ “เรื่องเล่าเหล่านี้” ทางทีวีช่อง 3 ของคุณสรยุทธ ก็ต้องชื่นชมว่าดีเป็นบางเรื่อง บางประเด็น ทำให้รู้เห็นความเป็นไปในบ้านในเมืองอย่างทันกาลทันเวลา แต่ในบางเรื่องก็ค่อนข้างจะรับไม่ได้ อย่างเช่น การทำรายการเป็นศาล

เทียบฟังกับการอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา กรณีที่ว่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศนาว่าการว่าจะไม่ยอมให้พระป่าถูกขับไล่ออกจากป่าให้เข้าไปอยู่ในส้วม ในถ้ำในถ้ำเตี้ยๆ ถ้าขับไล่ให้ออกหลวงตาก็จะยอมคอขาดเลือดสาครกระจายในป่า จะทำชนกับรัฐบาลถ้ายิ่งขึ้นออกกฎหมายไล่พระออกจากป่า

จับประเด็นเอาแต่เพียงว่า คุณสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ไปออกคำสั่งห้ามไม่ให้พระสงฆ์เข้าไปรุดงค์ในป่า ถ้าจะเข้าป่าก็ต้องขอใบอนุญาตเข้าป่าเสียก่อน โดยจับเอาประเด็นนี้ประเด็นเดียว พุ่งเป้าตรงไปที่ท่านรัฐมนตรีสุวิทย์

เบี่ยงประเด็นหรือเปล่าครับคุณสรยุทธ ??

เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมของศาลเทียบฟัง จึงต่อสายตรงถึงท่านรัฐมนตรี สุวิทย์ให้ต้องลุกจากที่นอนขึ้นมาชี้แจง จับประเด็นเอาว่าท่านรัฐมนตรีสุวิทย์เป็นผู้ลงนามในคำสั่งห้ามจริงหรือ ท่านสุวิทย์จึงจวกหนังสือพิมพ์เข้าให้หาว่าลงข่าวเพี้ยน

อันที่จริงนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ออกกฎหมายห้ามพระเข้าป่าเลยซักกะน้อย ถ้าพระจะเข้าไปรุดงค์วัดในป่าก็ไม่ได้ห้ามอะไรเลย ส่วนการจะเข้าไปตั้งเป็นสำนักสงฆ์ในป่าก็มีคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกาย พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตอยู่แล้ว

ท่านรัฐมนตรีสุวิทย์ก็ยืนยันอย่างหัวเด็ดตีนขาดอยู่คำเดียว ว่าตนไม่ได้ลงคำสั่งห้ามอย่างแน่นอน ช้าโยนความผิดไปให้นักข่าวที่ไปตั้งคำถามกับหลวงตามาผิด ๆ ข่าวจึงออกมาผิด ๆ

สรยุทธถูกคนเดียว !!

ชมรายการไปแล้วก็เมา ทั้งเมาทั้งมีน ออกอาการตาลายไปกับรายการ “เรื่องเหล่านี้” ก็จะไม่ให้เกิดอาการมีนเมาได้อย่างไร ก็ในเมื่อข่าวถูกเบี่ยงเบนประเด็น ??

มันไม่ตรงประเด็นครับคุณสรยุทธ !!

ทำไมเบี่ยงประเด็นได้ถึงปานนั้น ?

ที่หลวงตาท่านเทศน์ไปร่ำให้ไปพร้อมลูกศิษย์ในวันนั้น ท่านเทศน์ในเรื่องการออกกฎหมายเขตพื้นที่เศรษฐกิจ เรื่องร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่เศรษฐกิจ พ.ศ..... ที่เพิ่งจะผ่านความเห็นชอบจากครม.เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา ที่ผู้ไม่หวังดีกลุ่มหนึ่งได้ตรากฎหมายออกมาบังคับจะเอาที่ธรณีสงฆ์ พื้นที่ป่าสงวน เขตอุทยาน และเขตคุ้มครองรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไปจัดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจค่ากำไร ทั้งยังห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต ถ้าขึ้นเข้าไปก็จะถูกลงโทษถึงติดคุก มันกระเทือนไปถึงการเข้าไปปฏิบัติรุดงค์วัดของพระสงฆ์ด้วย

ทำไมคุณสรยุทธถึงไม่กล้าจับเอาประเด็นนี้มาถาม ??

หรือเจตนาให้ประชาชนเกิดเข้าใจไขว้เขว ?

หรือมีใครเอาอะไรมาปิดปากคุณสรยุทธ ?

ถ้าบริสุทธิ์ใจหรือไม่มีเจตนาให้ชาวเป็นด่า คุณสรยุทธจะกล้านำบทบัญญัติในร่าง พรบ.ฉบับนั้นมาตั้งคำถามให้ผู้เกี่ยวข้องตอบไหมเล่าครับ

ที่หลวงตาท่านประกาศว่าถ้าใครหรือรัฐบาลไหนตั้งกฎเกณฑ์นี้ขึ้นมา ก็ให้รีบถอนออกไปเสีย ถ้าไม่ยอมให้เลือดนองแผ่นดิน หรือถ้าไม่ยอมให้พระอาจารย์ต้องทำสงครามกลางเมืองกับลูกศิษย์ ประเด็นนี้หลวงตาท่านหมายถึงการตรากฎหมายยึดเอาที่ป่าเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจครับ

องค์กรพุทธร่วมกับองค์กรเอ็นจีโอ จำนวนกว่า 30 องค์กร รวมทั้งนักวิชาการและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีกนับสิบสถาบัน เขากำลังร่วมมือกันต่อต้านกฎหมายแพชฆาตฉบับนี้มาเกือบ 2 เดือนแล้ว อย่าแสร้งทำเป็นไม่รู้

เรื่องเหล่านี้ไม่ควรมอมเมาประชาชน !!

ณ. หนูแก้ว

หลวงตา เราพูดไปหมดทั่วแผ่นดินไทยเรา ซึ่งชาวพุทธทั่วประเทศและชาวพระทั่วประเทศอยู่ ไม่ใช่มาทำลายต่างหาก เขตที่ธรณีสงฆ์เป็นเขตตายตัวอยู่แล้วที่พระสงฆ์กับวัดนั้น ๆ จะเป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดรักษาแต่ผู้เดียว ใครมายุ่งไม่ได้ ตามหลักธรรมวินัยมีอยู่แล้ว เรื่องนี้กว้างขวางเป็นเรื่องของพุทธศาสนาที่ครอบประเทศไทย พระสงฆ์ทั่วประเทศเข้าได้อยู่ได้ในป่าตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ไม่มีแยกเอกเทศไปไหน ส่วนเอกเทศก็เป็นเรื่องของท่านมีสิทธิ์เต็มตัวอยู่แล้วในที่ธรณีสงฆ์ ใครมายุ่งไม่ได้

อันนี้พูดถึงเรื่องสาธารณะทั่วไปที่พระไทย คนไทยจะอยู่ได้ด้วยกันทั้งประเทศ ในป่าในเขาที่ไหนอยู่ได้ ไม่ได้ไปทำลายสิ่งที่ชาติไทยรักษาอยู่แล้ว คือทรัพยากรต่าง ๆ และพระท่านเข้าไปท่านก็ไม่ได้เข้าไปรุกรานสิ่งเหล่านั้น ท่านเข้าไปฆ่ากิเลสต่างหาก ท่านไม่ไปฆ่าผู้ฆ่าคน ไปทำลายทรัพยากรที่อยู่ในป่าให้เสียหายแต่อย่างใดเลย จึงไม่มีข้อบังคับอะไรกับพุทธศาสนาคือพระสงฆ์ ทั้งธรรมยุต-มหานิกายทั่วประเทศไทย ที่จะอยู่ในป่าไม่ได้ ไม่มีข้อบังคับ บังคับมาก็ผิด ก็มีเท่านั้น แล้วมีอะไรอีกล่ะ

ผู้กำกับ ที่ ณ หนูแก้วเขาเอามาเขียนก็เนื่องจากว่า ผู้ดำเนินรายการเหมือนเบี่ยงประเด็นไป

หลวงตา มันแยกออกไปเพื่อจะหาकिनต่างหาก รู้ทันทีเลย ไม่ให้กิน กินก็เท่ากับกินคนทั้งชาติ พระเจ้าพระสงฆ์ทั่วประเทศนั้นเอง จะไปกินใคร ก็มียักษ์สองสามตัว

นี้จะกิน หาอุบายกินอยู่เวลานี้ ไม่ให้กินบอกตรงๆ เลย ก็เท่านั้นละ นี่ก็ทรัพยากรของคนทั้งประเทศ คนทั้งประเทศนี่ก็เป็นทรัพยากรอันหนึ่งของประเทศไทยเรา ต่างคนต่างรักษาด้วยกันอยู่แล้ว ไม่มีใครมาทำลาย อันนี้มันมาหาแยกแยะจะเอาไปสะแตกกัน พุดง่าย ๆ ว้างเลย

อุบายนั้นอุบายนี้มีแต่เรื่องที่จะกลืนศาสนา มันไม่มีปัญญาหากินเหรอพวกนี้ละ มันจึงมาหาเบียดเบียนทำลายแต่เรื่องศาสนาฯ ตั้งแต่เริ่มต้นมา มีแต่เรื่องทำลายศาสนาฯ โดยลำดับ ชำระกันมาตลอด มีแต่เรื่องพวกนี้จะไปกลืนศาสนาทั้งนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ มันหมดทางหากินแล้วเหรอพวกนี้ละ ให้ไปถามดูซิ มันหมดแล้วจริงๆ หรือทางหา กิน จึงมากวานหากินตั้งแต่สมบัติของศาสนาตลอดไปเลย แม้ที่สุดก็จะไล่พระเณรออก กินไม่ได้ก็จะไล่ออก อันไหนกินได้ก็จะกินไปคงเป็นอย่างนั้นละมัง เรายังสงสัยตอนนี้

มันอะไรมันจนตรอกเหลือเกินเหรอ ถ้าว่ารัฐบาลก็ว่ารัฐบาลชุดนี้จนตรอกเหลือเกินแล้วเหรอ จึงต้องหาเอาเนื้อผู้เนื้อคน เนื้อพระเนื้อเณร และสมบัติในศาสนาмаกินกัน มันหมดทางหากินแล้วเหรอ เราอยากถามไป ถ้าไม่หมดทางหากินอย่ามายุ่งกับพุทธศาสนา ศาสนานี้ครอบโลกธาตุในเมืองไทยของเรานี้ครอบหมดเลย มาหายุ่งทำไม เท่านั้นแหละ แค่นั้นก่อนไม่เอามาก ถ้าเด็ดกว่านี้ยังจะเด็ดกว่านี้อีก

ถ้าไม่หมดทางหากินให้เลิกอย่ามายุ่งกับพุทธศาสนา ซึ่งเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของโลกตลอดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งบัดนี้ ให้เลิก อย่ามาเอาพุทธศาสนาเป็นอาหารว่างเลี้ยงกินโต๊ะกัน เพราะไม่มีอาหารกิน เอาละพอ เรื่องศาสนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไร ครอบทั่วประเทศไทย มายุ่งทำไม ที่อื่นไม่มีที่ยุงเหรอ มันมาหายุ่งแต่ศาสนานะพวกเทวทัตนี้ ไปไหนๆ เวียนเข้ามาจะมากินตับกินปอดศาสนาจนได้ตลอดมา ไม่มีแ่งอื่น คือแ่งจะทำลายศาสนาให้ล่มจมจากเมืองไทยนั่นเอง จะเป็นเรื่องใด ตั้งแ่งนั้นมาแ่งนี้มา ระวังลงไปแล้วแล้วแ่งนี้ขึ้นมาๆ มีแต่แ่งจะกินตับกินปอด จะทำลายพุทธศาสนาทั้งนั้นแหละพวกนี้ จะเป็นพวกไหนไป

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz